



มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ UNIVERSAL FOUNDATION FOR PERSONS WITH DISABILITIES

27/5 ซอยอรุณอมรินทร์ 39 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

27/5 Soi Arunammarin 39, Arunammarin Road, Bangkoknoi, Bangkok 10700

โทร : 02-886-1188, 02-886-0955, Fax : 02-424-9230, 02-886-0956 www.forallcenter.org, E-mail : info@ufpyimsoo.org, Line : @wiriya

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เป็นองค์กรหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 628 ของประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด

มสพ. 38/2566

วันที่ 9 มีนาคม 2566

เรื่อง เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2566

เรียน ผู้มีอุปการคุณ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ซองผ้าป่า และแผ่นพับประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รับที่ 2378
วันที่ 26 เม.ย. 2566
เวลา.....

จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานแก่ผู้ทำงานด้านคนพิการความว่า "งานช่วยคนพิการนี้ ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าผู้พิการ มิได้เป็นผู้ที่อยากพิการ แต่อยากช่วยตนเอง ถ้าเราไม่สามารถช่วยเขาให้สามารถที่จะปฏิบัติงานอะไรเพื่อชีวิตและมีเศรษฐกิจของครอบครัวจะทำให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีในครอบครัว หนักแก่ส่วนรวม ฉะนั้นนโยบายที่จะทำก็คือ ช่วยเขาให้ช่วยตนเองได้ เพื่อที่จะให้เขาสามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคม..."

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ได้น้อมนำพระบรมราโชวาทข้างต้นมาเป็นแนวทางดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้พิการ เป็นสำคัญ มุ่งเน้นการพัฒนาผู้พิการทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ได้แก่ การตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ หน่วยบริการนครชัยศรี จ.นครปฐม เพื่อฟื้นฟูเด็กเล็กผู้พิการ, ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน, หอศิลป์เยี่ยมผู้ จัดแสดงผลงานศิลปะของผู้พิการ, ศูนย์บริการคนพิการ โดย มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ, ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน ได้แก่ ศูนย์ฝึกอาชีพฯ ส่วนกลาง กรุงเทพฯ (อิมส์คาเฟ่), ศูนย์ฝึกอาชีพฯ อ.แม่ริม และอ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ และศูนย์ฝึกอาชีพฯ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เพื่อฝึกทักษะอาชีพด้านอาหาร เครื่องดื่ม เกษตรกรรม และการแปรรูปให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว

ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ จึงได้จัดโครงการ "ผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2566" ขึ้น เพื่อระดมทุนสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาคนพิการในมิติต่างๆ โดยพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลฯ มีกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. ณ วัดบวรนิเวศวิหาร โดยมูลนิธิฯ ได้รับพระเมตตา จาก เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร รับเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ในโอกาสนี้ มูลนิธิฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านและหน่วยงานของท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่า ตามกำลังศรัทธา และเชิญเข้าร่วมพิธีฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว หากไม่สะดวกร่วมงาน ท่านสามารถบริจาคทุนทรัพย์เข้าบัญชี มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสะพานพระปิ่นเกล้า เลขที่ 162-3-06432-4 หรือ บริจาคผ่าน application ธนาคารที่ท่านใช้งาน โดยสแกน QR Code e-Doation ที่แนบมาด้วย

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้



มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
UNIVERSAL FOUNDATION FOR PERSONS WITH DISABILITIES
มูลนิธิ

สแกนบริจาค QR e-Doation
ผ่านแอปฯ ธนาคารที่ท่านใช้งาน
(เฉพาะบริจาคในนามบุคคล)



ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์)

ประธานกิตติมศักดิ์และประธานฝ่ายฆราวาส



「การส่งเสริม และ พัฒนาอาชีพ」

- สร้างการรวมกลุ่มและเครือข่ายคนพิการในชุมชน และสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน
- พัฒนาองค์ความรู้และทักษะวิชาชีพด้านอาหาร-เครื่องต้น, เกษตรกรรม และการแปรรูป
- สร้างการเข้าถึงเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต
- แสวงหาช่องทางการขายและโอกาสทางการตลาด

ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน 4 แห่ง



ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน
จ.เชียงใหม่

ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน
จ.แพร่ จ.เชียงใหม่

ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน
ส่วนกลาง กรุงเทพฯ (ฮิมสุคาเพ)

ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน
จ.นครราชสีมา จ.นครปฐม

เชิญร่วมสมทบทุนการดำเนินงาน มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ยังต้องการการสนับสนุนด้านงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้พัฒนาศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน โครงการสร้างพื้นฐานสำคัญในการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นกระบวนการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้และทักษะอาชีพ ให้แก่คนพิการ ซึ่งต้องได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตและยกระดับชีวิตของสังคมให้ทันสมัยยิ่งขึ้น เพื่อให้บริการยกระดับคุณภาพชีวิตและเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่เท่าเทียมกับคนทั่วไป

ธนาคาร	เลขที่
กรุงทพ	162-3-06432-4
กรุงไทย	196-6-00208-4
กรุงศรีอยุธยา	494-0-00140-9
กสิกรไทย	758-1-01398-6
กบข	ทหารไทยธนชาติ 209-1-05735-2
ทรู	ไทยพาณิชย์ 264-3-00153-0
SFA	กสท. 01-000-2-48106-8
ออมสิน	05-0581-32706-6



หมายเหตุเรื่องบัญชีเงินบริจาค
e-Donation รหัส QR Code
ข้อมูลมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
เพื่อสมทบทุน สนับสนุนค่าใช้จ่าย
โดยไปรษณีย์หรือทางธนาคาร
ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง
www.fic.or.th
*ตรวจสอบบัญชีรายการ
โดยมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

ผู้บริจาคสามารถร่วมสมทบทุน สามารถทำใบเสร็จไปหักลดหย่อนภาษีได้
เพียงส่งหลักฐานการโอนเงิน มาที่ Line ID : @wifaya

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

27/1-5 ซอยอรุณอมรินทร์ 39 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์ : 02-886-1188 Fax : 02-886-0956

E-mail : info@wifaya.or.th เว็บไซต์ : www.forallcenter.org



มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ Universal Foundation for Persons with Disabilities

เราสร้างสรรค์ **โอกาส** และ **ความเสมอภาค** แก่คนพิการ
เพื่อสร้าง **ความเท่าเทียม**
สังคมให้



มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

Universal Foundation for Persons with Disabilities

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542 ตามใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมหรือองค์การเลขอนุญาตที่ ต.50/2542 โดยวิสัยทัศน์ร่วมกันของ

ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานกิตติมศักดิ์ นางมณี นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิฯ คนปัจจุบัน ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส และ นายวิรัช ศรีตุลาเนก ที่ต้องการส่งเสริมให้คนพิการได้รับการพัฒนาในมิติต่างๆ มีการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการสร้างพื้นที่สำหรับฝึกอบรมอาชีพ พร้อมส่งเสริมองค์ความรู้ที่หลากหลาย อาทิ เกษตรกรรม คหกรรม ศิลปหัตถกรรม การแปรรูป รวมถึงงานบริการเพื่อให้คนพิการ นำความรู้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ลดการเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน เกิดการรวมกลุ่มพึ่งพา และพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกัน ในขณะที่ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพคนพิการให้ไปสู่ แรงงานฝีมือ ที่สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

อีกทั้งมูลนิธิฯ ยังสร้างสภาพแวดล้อมสำหรับทุกคน เพื่อให้คนพิการทุกประเภท และผู้สูงอายุสามารถใช้ประโยชน์ได้ และที่ผ่านมา มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการยังได้มีส่วนร่วมพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาในระดัับอาเซียน โดยร่วมกับโรงเรียนโสตศึกษา พัฒนาครูผู้สอนให้สามารถสอนผู้พิการทางการได้ยินที่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว



ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานกิตติมศักดิ์

นางมณี นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

การส่งเสริมความรู้ สร้างทักษะอาชีพ



ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน จัดสร้างขึ้นเพื่อฝึกทักษะอาชีพด้าน อาหารเครื่องดื่ม เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมแปรรูป เพื่อให้คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการนำความรู้ที่ได้ ไปประกอบอาชีพในครัวเรือน เช่น การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน การปลูกไม้ดอก ไม้ผล การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ได้จัดสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนขึ้น 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ฝึกอาชีพฯ ส่วนกลาง กรุงเทพฯ (อิมสูคาเฟ่), ศูนย์ฝึกอาชีพฯ อ.แรมปี และ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ และศูนย์ฝึกอาชีพฯ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม



“แต่ละปีมีคนพิการได้รับโอกาสทำงาน ภายใต้กฎหมายจ้างงานคนพิการ มาตรา 33 และ 35 คน ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนไม่ต่ำกว่า 200 คน แต่ยังมีคนพิการตกงานอีกนับแสนคนที่ต้องการมีงานทำ ”

การส่งเสริมสิทธิ และความเท่าเทียม

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 หน่วยบริการนครชัยศรี หรือ บ้านยิ้มสู้ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 1 จ. นครปฐม ดูแล และพัฒนาเด็กเล็กผู้พิการให้ได้รับสิทธิ และโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม โดยมีครูทางการศึกษาพิเศษเฉพาะทาง นักกายภาพบำบัด มาร่วมให้คำแนะนํา และบริการฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย



ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS)

ที่ให้บริการล่ามภาษามือผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง นับเป็น หนึ่งในเดียวในภูมิภาคเอเชีย จัดตั้งขึ้นตามแผนการจัดให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และบริการเพื่อสังคม (พ.ศ.2555-2559) ของสำนักงาน กสทช. และดำเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ภายใต้ต้นที่ความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กสทช. มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และสำนักงาน พัฒนาวិทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อให้คนพิการทางการได้ยิน และคนพิการทางการพูดสามารถสื่อสารกับคนในสังคม โดยผ่านบริการถ่ายทอดการสื่อสารทำให้ คนพิการสามารถเข้าถึงโทรคมนาคมพื้นฐาน ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม



โครงการหอศิลป์ยิ้มสู้

พื้นที่จัดแสดงผลงานศิลปะ-หัตถกรรม ของคนพิการทุกประเภท เพื่อแสดงให้เห็น ถึงศักยภาพของคนพิการอย่างแท้จริง

